



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

.....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดเหตุการณ์  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา  
และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยในปัจจุบันสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำมาตรการป้องกันภัยให้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ  
ต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือมิให้เกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาพปัญหา  
ที่อาจเกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตาม  
แนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันภัย  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับข้าราชการครูและบุคลากร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยฯ แนบท้ายประกาศ  
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายสุชน วิเชียรสรรค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑	<p>ภัยบุคคล</p> <p>๑.๑ ครูกับนักเรียน</p>	<p>๑. โรงเรียนกำหนดระเบียบวินัยเพื่อให้นักเรียนถือปฏิบัติ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลดังกล่าว</p> <p>๒. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง(ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) เพื่อทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา</p> <p>๓. ผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามไม่ให้อาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน</p> <p>ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดกฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องทำหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทำความผิด ๔ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์บน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในกรณีทำให้เสียงชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือและเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปด้วยระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษาก่อทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	๑.๒ ครูกับบุคคลอื่น	<p>๑. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) โดยให้ผู้บริหารและครูที่ปรึกษาได้พบกับผู้ปกครอง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจ รวมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๒. จัดให้ครูที่ปรึกษาได้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดกฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบพร้อมระบุเหตุและ การลงโทษการกระทำผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งมีการ ลงโทษผู้กระทำความผิด ๔ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ สภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน แล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์ บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปด้วยระเบียบว่าด้วยการตัด คะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษา กำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ นักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัด กิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p>
	๑.๓ ครูกับครู	<p>๑. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม มีความรู้ในระเบียบ กฎหมายของ ข้าราชการวิธีปฏิบัติราชการ ในสถานศึกษา</p> <p>๒. ประเมินสภาวะทางอารมณ์ให้กับข้าราชการครู อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนครู</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๒	อุบัติเหตุ	
	๒.๑ จากอาคารเรียน อาคารประกอบ	<p>๑. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาอาคารสถานที่</p> <p>๓. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน</p> <p>๔. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย</p> <p>๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคาร และตรวจสอบสภาพการใช้งานของสายไฟฟ้าภายในและภายนอกให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p> <p>๖. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งสถานพยาบาลในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด</p> <p>๗. จัดอบรมให้ครูและนักเรียนแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา อุบัติเหตุจากการจราจร อัคคีภัยและสารพิษต่าง ๆ</p> <p>๘. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพ มีการฝึกซ้อมการดับเพลิงอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง</p>
	๒.๒ จากสภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษา	<p>๑. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุมดูแล กำกับ ติดตามดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งวัน</p> <p>๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งสถานพยาบาล</p> <p>๓. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายต้นไม้หรือปีนป่ายที่สูง</p> <p>๔. มีการตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>๕. จัดให้มีการติดป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๖. จัดให้มีการให้ความรู้และการปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีพบวัตถุต้องสงสัย สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุอันตราย</p> <p>๗. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ</p> <p>๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา</p> <p>๙. จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑๐. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย</p> <p>๑๑. หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย</p> <p>๑๒. สนามโรงเรียน สนามกีฬา และสนามหญ้า ต้องดูแลให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุด ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีเศษวัสดุมีคม</p> <p>๑๓. ตรวจสอบถังน้ำดื่ม สำหรับนักเรียนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยต่อนักเรียน มีสายดินป้องกันไฟดูด</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	๒.๓ จากสภาพแวดล้อมของชุมชน	๑. มีการสำรวจสภาพปัญหาด้านแวดล้อมและมลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
	๒.๔ จากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ	๑. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆก่อนใช้ทุกครั้ง ๒. ห้ามใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด ๓. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์ ๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ๕. กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้ถูกต้อง เหมาะกับประเภทของกิจกรรม
	๒.๕ การเดินทาง ไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา	๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน ร่วมกันกำหนดมาตรการรับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน ๒. ร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ๓. กำกับ ดูแลนักเรียนที่ขับขี่จักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ๔. จัดครูเวรประจำวันดูแลบริเวณหน้าโรงเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียนเพื่อรับ-ส่งนักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย
	๒.๖ จากการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา	๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด ๒. เตรียมการและวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๓. จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง ๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย ๕. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดของนักเรียน ๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๗. หากมีการใช้ยานพาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย ๘. จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	๒.๗ จากการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ	๑. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ๒. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนและขณะร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง ๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง ๕. ตรวจสอบความเหมาะสม ความปลอดภัยของสถานที่จัดกิจกรรม ๖. ประสานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ๗. จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลทุกครั้ง ๘. หากมีการใช้ยานพาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
๓	สาธารณสุขภัย	๑. สอดแทรกความรู้ในการปฏิบัติตนกับนักเรียนให้พ้นจากอันตรายจากสาธารณสุขภัย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง โรคระบาด การก่อวินาศกรรม และภัยทางอากาศ ๒. จัดให้มีการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๔. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ๕. จัดให้มีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องมีครูที่ผ่านการอบรมความรู้การพยาบาลเบื้องต้น และระบบส่งต่อสถานพยาบาล ๖. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที ๗. รายงานต้นสังกัดทันที
๔	ยาเสพติด	๑. ห้ามมิให้มีการเสพยาเสพติด หรือนำสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน ๒. จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๓. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้มีการเสพยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษา โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและรายงานผู้บริหารทุกครั้งเมื่อทราบ และถือให้เป็นความลับของทางราชการที่จะให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้ได้ ๕. ให้ครูผู้รับผิดชอบงานปกครองนักเรียนมีหน้าที่การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการประกันความปลอดภัยและโครงการโรงเรียนสีขาว ๖. ให้มีคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในรูปอาสาสมัคร ๗. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง)

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
		<p>๘. มีการตรวจสารเสพติดอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง(ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง)</p> <p>๙. เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดมาปรึกษาหารือและหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน</p> <p>๑๐. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑๑. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ</p>
๕	การพนัน	<p>๑. ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา</p> <p>๒. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๓. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดให้มีป้ายนิเทศหรือสื่อให้ความรู้</p> <p>๕. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้มีการเล่นการพนันในสถานศึกษา โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและรายงานผู้บริหารทุกครั้งเมื่อทราบ</p>
๖	การล่องละเมิดทางเพศ	<p>๑. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๒. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษา</p> <p>๔. ลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่องละเมิด โดยแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ใช้วาทะที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือสองต่อสองกับเพศตรงข้าม</p> <p>๕. สอดส่องพฤติกรรมการล่องละเมิดภายในสถานศึกษาและรายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๖. จัดให้มีป้ายนิเทศหรือสื่อให้ความรู้</p> <p>๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที</p>
๗	อบายมุข	<p>๑. กำหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักถึงโทษภัยและปัญหาอบายมุขที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน</p> <p>๓. มอบหมายครูประจำชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา และรีบดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p> <p>๔. สสำรวจแหล่งอบายมุขและแหล่งมั่วสุม โดยจัดทำเป็นข้อมูลแผนเพื่อประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
		<p>๕. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย การใช้โทรศัพท์ และการออกเที่ยวเตร่หรือการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๖. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายช่วยกวดขันดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ช่วยสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุข</p> <p>๗. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๘. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน</p> <p>๙. จัดครูผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน</p>
๘	พฤติกรรมชู้สาว	<p>๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัว การคบเพื่อต่างเพศ และการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา</p> <p>๒. มอบหมายครูประจำชั้นให้คำปรึกษากับนักเรียน</p> <p>๓. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยไม่มีมุมอับที่จะส่งผลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๔. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน</p> <p>๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการแจ้งเบาะแส</p> <p>๖. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข ในกรณีเป็นปัญหาร้ายแรงให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที</p> <p>๗. ประสานผู้ปกครองมารับทราบปัญหาและร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข</p> <p>๘. ติดตาม กำกับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม</p>
๙	อินเทอร์เน็ตและเกม	<p>๑. ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการบริโภคข่าวสาร ข้อมูล ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านเกมและอินเทอร์เน็ต</p> <p>๔. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษา กำกับติดตามการมาเรียนของนักเรียนและประสานผู้ปกครองในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน</p>



ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
		<p>๕. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๖. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์</p> <p>๗. ดำเนินการให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต</p> <p>๘. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน</p>

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑	<p>ภัยบุคคล</p> <p>๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับบุคคลภายนอก</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างความประพฤติดีที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๓. กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆหลายช่องทาง และเมื่อมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขในเบื้องต้น โดยรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการและสั่งการต่อไป</p> <p>๔. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กระทำการซึ่งมีเหตุอันน่าเชื่อว่ากระทำความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูลพบว่ากระทำความผิดวินัยให้ดำเนินการทางวินัยตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้อย่างเป็นธรรม</p>
	<p>๑.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>๑. จัดการประชุมชี้แจง และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน</p> <p>๒. กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆหลายช่องทาง และเมื่อมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆ ให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขในเบื้องต้น โดยรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๓. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง หากพบมีมูลว่ากระทำความผิดวินัยให้ดำเนินการทางวินัยตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้อย่างเป็นธรรม</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๒	<p>อุบัติเหตุภัย</p> <p>๒.๑ อุบัติภัยที่อาจเกิดภายในอาคารสถานที่</p>	<p>๑. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการและบุคลากร</p> <p>๒. แต่งตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่</p> <p>๓. จัดทำป้ายข้อความระมัดระวังความปลอดภัยในจุดอันตราย</p> <p>๔. จัดให้มีแผนการป้องกันและเคลื่อนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๕. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่างๆ ของอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๖. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคารให้สั่งปิดและประกาศเป็นเขตอันตราย ห้ามเข้าและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข</p> <p>๗. ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p> <p>๘. ในกรณีไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรืออาคารประกอบ ที่ชำรุดหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย</p>
	๒.๒ อุบัติภัยที่อาจเกิดจากการใช้ยานพาหนะของทางราชการ	<p>๑. ศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการเดินทางไปราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการให้พร้อมใช้งาน</p> <p>๓. ตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานขับรถ</p> <p>๔. ศึกษาและกำหนดเส้นทางและสถานที่ในการเดินทางไปราชการ</p> <p>๕. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเคร่งครัด</p> <p>๖. กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นแล้วรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป</p>
๓	มาตรการป้องกันสาธารณภัย	<p>๑. สอดแทรกความรู้ในการปฏิบัติตนกับบุคลากรให้พ้นจากอันตรายจากสาธารณภัย เช่น วัตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง โรคระบาด การก่อวินาศกรรม และภัยทางอากาศ รวมทั้งมีการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฯ</p> <p>๒. จัดให้มีการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ</p> <p>๔. จัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า</p> <p>๕. จัดเตรียมให้มีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>๖. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที</p> <p>๗. รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัดทันทีที่เกิดสาธารณภัย</p>